

สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ระเบียบวาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี	หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติตามมติสภา มทร.ธัญบุรี
1.2	เรื่องที่เลขานุการแจ้ง			
1.2.2	รายงานการดำเนินการของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมระบบราง (หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่)	รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดำเนินการ	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ทราบ และดำเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
1.2.3	รายงานการดำเนินการของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการการบิน (หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่)	รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดำเนินการ	คณบดีคณะศิลปศาสตร์	เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้คณะศิลปศาสตร์ทราบ และดำเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
1.3	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ			
1.3.1	รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563	รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดำเนินการ	ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา	เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาทราบ และดำเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
1.3.2	รับทราบรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/63 เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 และครั้งที่ 11/63 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563	รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดำเนินการ	ผู้อำนวยการกองคลัง	เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้ผู้อำนวยการกองคลังทราบ และดำเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี	หน่วยงานหรือ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติตามมติ สภา มทร.ธัญบุรี
4.1	เรื่องเชิงนโยบาย			
4.1.1	รับทราบและพิจารณาสรุปการมอบนโยบายจากประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร	รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดำเนินการ	รองอธิการบดี (ผศ.พงศ์พิชญ์ วัฒนภูษา)	เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้ผู้บริหารระดับสูงทราบ และดำเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
4.1.2	รับทราบและพิจารณาแนวทางการดำเนินการปิดหรือไม่ปิดสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานภายในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรณีเกิดโรคโควิด-19	รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดำเนินการ	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (ผศ.ดร.สุภัทรา โพธิ์พ่วง)	เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้ผู้บริหารระดับสูงทราบ และดำเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
4.2	เรื่องเชิงบริหาร			
4.2.1	พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 6 ราย	<p>ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 6 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. คณะบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร <ol style="list-style-type: none"> 1.1 พลเอก ธงชัย เกื้อสกุล ประธานกรรมการ 1.2 ดร.พยุ่ง ศักดาสาวิตร กรรมการ 1.3 รศ.ดร.สุจิระ ขจรจิตต์เมตต์ กรรมการและเลขานุการ 1.4 ผศ.ปณิตา สงวนทรัพย์ ผู้ช่วยเลขานุการ 2. คณะบดีคณะบริหารธุรกิจ <ol style="list-style-type: none"> 2.1 รศ.ดร.คุณหญิงสุมนทนา พรหมบุญ ประธานกรรมการ 2.2 นายชาติชาย ชูติมา กรรมการ 2.3 นายวิรัช โหตระไวศยะ กรรมการและเลขานุการ 2.4 ผศ.ดร.อำนาจ เรืองวารี ผู้ช่วยเลขานุการ 	ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล	<ul style="list-style-type: none"> - นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในคำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 43/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 - เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคลทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง - เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำคำสั่งดังกล่าวประกาศบนเว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ

ระเบียบวาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี	หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติตามมติสภา มทร.ธัญบุรี
4.2.2	พิจารณาเพิ่มวิธีการลงทุนประเภททรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, กองทุนโครงสร้างพื้นฐานและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust : REIT, IFF, PF)	ให้ความเห็นชอบเพิ่มวิธีการลงทุนประเภททรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, กองทุนโครงสร้างพื้นฐานและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust : REIT, IFF, PF) และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดำเนินการ	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพย์สิน	เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพย์สินทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4.2.3	พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	ให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ เป็นที่ปรึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	<ul style="list-style-type: none"> - นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในคำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 44/2563 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 - เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง - เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำคำสั่งดังกล่าวประกาศบนเว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ
4.2.4	พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	<p>ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังมีรายชื่อต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ศ.เกียรติคุณสุชาติ เถาทอง กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 2. รศ.ดร.ศิริชัย ต่อสกุล กรรมการจากอาจารย์ประจำ 3. ผศ.ดร.ฉัตรชัย วีระนิติสกุล กรรมการจากอาจารย์ประจำ 	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	<ul style="list-style-type: none"> - นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในคำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 45/2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 - เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง - เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำคำสั่งดังกล่าวประกาศบนเว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี	หน่วยงานหรือ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติตามมติ สภา มทร.ธัญบุรี
6	เรื่องอื่น ๆ			
6.1	ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 10/2563 วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563	ให้ความเห็นชอบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 10/2563 วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม มังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชนษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	เลขานุการสภา มหาวิทยาลัย	เลขานุการสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามมติสภา มหาวิทยาลัย



(นายวิรัช โหตระไวศยะ)

เลขานุการสภา มทร.ธัญบุรี

ผู้สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภา มทร.ธัญบุรี